



CHAMINADE

COLLEGE PREPARATORY SCHOOL

Grades 6-12 in the Marianist Tradition

TÂM SỰ GỬI PHỤ HUYNH CÓ CON TRAI TUỔI VỊ THÀNH NIÊN

Kính thưa các anh chị,

Là phụ huynh có con em trong lứa tuổi vị thành niên, tôi chắc chúng ta cùng chung những lo lắng. Làm thế nào để bảo vệ con chúng ta trong môi trường mà cám dỗ đầy dẫy: games điện tử, ma túy học đường, yêu đương tuổi trẻ ... Làm thế nào để các cháu có được một nền giáo dục đầy đủ và cân bằng giữa trí dục, đức dục, thể dục. Làm thế nào để các cháu tự học mà không phải đi học thêm, vừa tốn kém, tốn thời gian đưa đón mà lại hao phí sức khỏe. Và làm thế nào các cháu có được sự tự tin, khả năng sống tự lập và khả năng học tập, làm việc ... một cách bình đẳng với thế hệ trẻ tại các nước tiên tiến?

Tôi nghĩ rằng hình ảnh các cháu mặc áo thụng tốt nghiệp đại học, tự tin vui đùa với bạn bè nước ngoài là mục tiêu gần nhất của việc nuôi dạy con cái của chúng ta. Cha mẹ cho các con cơ hội đó, kết quả chắc chắn hơn là cho các con nhà lầu, xe hơi ...

Để đạt được mục tiêu đó, ngoài nền tảng giáo dục của gia đình, cần sự giáo dục của nhà trường, của các thầy và các bạn cháu. Và chúng tôi đã tìm thấy nơi TRƯỜNG CHAMINADE một sự giáo dục tuyệt vời cho các cháu trai tuổi vị thành niên.

Sau đây, tôi xin phép trao đổi thêm với các anh chị một số suy nghĩ sau:

Qua nhiều mẫu chuyện tâm sự của một số phụ huynh lớn tuổi, tôi nhận thấy họ tiếc nuối vì đã khuyến khích con chạy theo những thành tích học sinh giỏi, thành tích, giấy khen ... để giờ đây lại thấy con cái tuy bằng cấp cao nhưng thiếu sức khỏe, thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu kỹ năng mềm trong cuộc sống. Trường CHAMINADE chuyên cho nam sinh, với cốt lõi là chương trình ESTO VIR (Be a man). Tôi xin tạm dịch là “chương trình đào tạo Người đàn ông đích thực”, mục tiêu là đào tạo nên một sĩ phu Á đông, hoặc một quý ông theo văn hóa phương tây: một người đàn ông khỏe, học thức, có đạo đức, trọng danh dự, có trách nhiệm với gia đình và xã hội.

Trường được xây dựng trên nền tảng là trường của nhà dòng nên trách nhiệm trên hết là đào tạo nên những thanh niên tin vào Chân lý, Lễ phải (học sinh theo tôn giáo nào cũng được), sống trung thực và có trách nhiệm với gia đình, với xã hội, “đề kháng” được với những cám dỗ của cuộc sống bên ngoài.

Điều quan trọng đầu tiên và xuyên suốt thời gian học là tôn trọng Kỷ luật. Nhưng quý anh chị sẽ không thấy cảnh thầy cầm roi quát mắng, đánh học sinh, hay học sinh bị giam nhốt trong phòng ... Thay vào đó là những quy định tuy mềm mại nhưng được thầy tuân thủ nghiêm túc, thực hiện một cách nhân văn dần đưa những chàng trai hiếu động vào khuôn khổ: ăn đúng giờ, học đúng giờ (thầy quan sát, điểm



CHAMINADE

COLLEGE PREPARATORY SCHOOL

Grades 6-12 in the Marianist Tradition

danh), internet cúp vào 23 giờ nên phải làm bài và nộp bài trước, chơi sau; nộp bài trễ hạn là điểm 0; sau đó phải ráng làm thêm bài tập để “gỡ” điểm, cửa phòng, cửa tủ không khóa để thấy đi kiểm tra và chấm điểm vệ sinh ... Thầy ân cần lo cho từng cháu từ miếng ăn, giấc ngủ, đến việc vui chơi ... nên việc các cháu nghe lời thầy là một sự đáp lại tất nhiên, không cảm giác bị ép vào kỷ luật.

Vào các ngày trong tuần, sau giờ học, từ 15 giờ, các chàng trai lại được các thầy vắt sức lực qua các trò chơi thể thao. Mùa đông trong nhà, mùa thu, mùa xuân ngoài trời, các chàng trai trải qua 3 môn thể thao mỗi năm học khiến các cháu thích thú khi thử sức môn mới hoặc vươn đến thành tích cao trong môn sở trường. Các thầy giáo trên lớp lại là các thầy trên sân thể thao hoặc phụ trách câu lạc bộ (hơn 50 câu lạc bộ: đàn, vẽ, ca hát, thiết kế, đồ gốm ...) nên tình thầy trò rất thân mật. Qua đó, các cháu phát triển những năng khiếu tiềm ẩn, trở thành con người đa tài.

Vào những ngày cuối tuần, thầy dùng xe trường chở các cháu đi xem phim, đi siêu thị mua sắm, đi tham gia công tác xã hội hoặc tìm hiểu các điểm giải trí của thành phố St Louis. Mỗi năm, các cháu có một chuyến đi xa thăm các tiểu bang khác ... Cứ như thế sự hiểu biết về xã hội cũng như các kỹ năng mềm được tôi luyện trong thực tế.

Trong chương trình giáo dục, có những buổi thầy chia sẻ về tình yêu, tình dục và những ham muốn và những cám dỗ của các thứ gây nghiện. Kỹ năng giáo dục chuyên nghiệp và hiểu biết về tâm sinh lý trẻ vị thành niên khiến kiến thức đi vào trẻ một cách tự nhiên và trẻ hình thành những suy nghĩ và thái độ, hành vi rất chừng mực, chính chắn. Các anh chị sẽ yên tâm khi thấy con mình trưởng thành như vậy.

Giờ tôi xin nói đến việc học, là việc chính mà phụ huynh chúng ta quan tâm. Để tốt nghiệp trung học, các cháu cần học 30 môn. Trường có tư vấn viên xem xét ước muốn nghề nghiệp trong tương lai và tình trạng học lực của từng học sinh để giúp các học sinh lựa chọn 30 lớp học vừa sức và cần thiết, chuẩn bị hồ sơ vào đại học. Mỗi cháu có thời khóa biểu riêng, tự quản lý và thực hiện. Phần mềm quản lý sẽ giúp các cháu chuẩn bị cho từng môn học và giúp thông tin giữa thầy và phụ huynh **mỗi ngày**. Các học sinh quốc tế thì có 2 năm phụ đạo anh văn, giúp các cháu hòa nhập vào sinh hoạt của trường. Các cháu học đúng như sở thích và đúng trình độ nên tự tin và thích thú. Cháu nào thích kinh doanh thì chọn các môn kinh doanh, kế toán, nói trước công chúng... không cần học toán cao cấp. Cháu nào thích khoa học thì chọn các môn khoa học (trường có các trình độ từ sơ cấp, nâng cao, đến năm nhất đại học, giúp các cháu có thể nhảy 1 năm đến 1 năm rưỡi đầu tiên của đại học, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí sau này). Các lớp bắt buộc là anh văn (dĩ nhiên, vì các cháu đang ở Mỹ), lịch sử (đào tạo con người hiểu biết rộng), tôn giáo. Trong các lớp tôn giáo, các cháu học về niềm tin về Đấng Tối cao (cháu theo tôn giáo nào cũng được), về triết học và 1 năm học về lịch sử và giáo lý các tôn giáo lớn trên thế giới. Hoàn toàn không có



CHAMINADE

COLLEGE PREPARATORY SCHOOL

Grades 6-12 in the Marianist Tradition

việc bắt buộc học sinh theo Thiên Chúa giáo. Sự hiểu biết này giúp các cháu có cái nhìn đúng đắn và tôn trọng về tín ngưỡng của người khác và khiến người khác tôn trọng các cháu.

Vì được chuẩn bị kỹ càng trong 4 năm trung học nên tỷ lệ tốt nghiệp và đậu vào đại học Mỹ là 100%.

Một điều cuối nhưng không kém phần quan trọng mà phụ huynh chúng ta quan tâm là chi phí. CHAMINADE là trường tư trong tốp cao, học sinh của trường là con em những gia đình trung lưu của Mỹ nên học phí cũng không hề thấp. Nhưng nhờ chính sách hỗ trợ cho học sinh châu Á của trường nên học phí cũng tương đối “dễ thở” cho Việt nam. Ngoài ra, điểm số cao được xét học bổng thưởng cũng là điều khích lệ cho các cháu.

Tóm lại tiêu chí của trường là thành nhân trước, sau là thành tài. Đây là điều chúng tôi tâm đắc trong việc chọn trường cho cháu trai, nay xin phép được chia sẻ với các anh chị.

Phụ Huynh cháu Michael Nguyen

Phụ Huynh cháu Bill Truong

